

Ngày soạn:

Tiết:

09

**Bài 2: LỊCH SỬ, TRUYỀN THỐNG CỦA QUÂN ĐỘI
VÀ CÔNG AN NHÂN DÂN VIỆT NAM**

Nội dung

B/ LỊCH SỬ, TRUYỀN THỐNG CÔNG AN NHÂN DÂN VIỆT NAM:

II/ Truyền thống Công an nhân dân Việt Nam:

1. Trung thành tuyệt đối với sự nghiệp của Đảng.

Tổ chức Đảng trong Công an theo hệ thống dọc từ Trung ương đến cơ sở. Hàng vạn cán bộ, chiến sĩ đã xả thân và hy sinh quên mình vì sự nghiệp cách mạng. Khi hòa bình lập lại, lực lượng Công an vẫn thực hiện nhiệm vụ của mình

2. Vì nhân dân phục vụ, dựa vào dân làm việc và chiến đấu.

Ra đời trong phong trào cách mạng của nhân dân, Công an nhân dân luôn gắn bó mật thiết với nhân dân, được nhân dân nuôi dưỡng, giúp đỡ về mọi mặt. Lực lượng Công an nhân dân đã quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu “Công an của ta là Công an nhân dân, vì nhân dân mà phục vụ, dựa vào nhân dân mà làm việc”, luôn nhận thức đầy đủ vai trò lịch sử to lớn của quần chúng nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, coi đây một trong những nhân tố quyết định sức mạnh của Công an nhân dân; Công an các đơn vị, địa phương đã thực hiện các khẩu hiệu hành động: “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, “Thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi, lấy niềm vui, hạnh phúc của nhân dân làm lẽ sống của mình”, “Mỗi ngày làm một việc tốt vì nhân dân”; chăm lo xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” gắn với thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ Công an thái độ ứng xử có văn hóa trong tiếp xúc và làm việc với nhân dân; khiêm tốn, niềm nở, lễ phép, kính trọng người già, yêu mến trẻ tôn trọng phụ nữ, giúp đỡ người tàn tật; thực sự cầu thị, lắng nghe ý kiến phê bình, góp ý của nhân dân để sửa chữa khuyết điểm của mình. Thường xuyên nêu cao tinh thần cách mạng, kiên quyết đấu tranh phê phán, khắc phục thái độ thờ ơ, lạnh nhạt, cửa quyền, hách dịch, gây phiền hà nhân dân.

3. Độc lập, tự chủ, tự cường và tiếp thu vận dụng sáng tạo những kinh nghiệm bảo vệ an ninh, trật tự và những thành tựu khoa học-công nghệ phục vụ công tác và chiến đấu.

Công tác Công an là trận tuyến thâm lặng, hoạt động độc lập trong môi trường xã hội phức tạp, lực lượng Công an nhân dân phải thường xuyên đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách, hiểm nguy, đòi hỏi cán bộ, chiến sĩ phải thường xuyên nắm vững và vận dụng sáng tạo các quan điểm, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng vào thực tiễn công tác của mình; tận tụy với công việc, phát huy cao độ tinh thần độc lập, tự chủ trong công tác, chiến đấu, coi trọng tổng kết đúc rút kinh nghiệm, xây dựng, hoàn thiện hệ thống lý luận nghiệp vụ Công an nhân dân Việt Nam; chủ động, sáng tạo tìm ra cách đánh, cách thắng cơ quan tình báo, gián điệp các nước thù địch, đập tan mọi âm mưu phá hoại của các tổ chức phản động, tranh trấn áp bọn tội phạm.

4. Tận tụy trong công việc, cảnh giác, bí mật, mưu trí, sáng tạo, dũng cảm, kiên quyết, khôn khéo trong chiến đấu.

Đoàn kết là sức mạnh vô địch, là truyền thống quý báu của Đảng, của dân tộc, kế thừa và phát huy truyền thống đó, 76 năm qua, lực lượng Công an nhân dân đã thường xuyên chăm lo xây dựng, củng cố khối đoàn kết, thống nhất trong nội bộ, phát huy dân chủ nội bộ, lắng nghe ý

kiến của quần chúng nhân dân dựa trên các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Cán bộ, chiến sĩ Công an luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn, hoạn nạn; sẵn sàng nhận khó khăn về mình, nhường thuận lợi cho đồng đội; thẳng thắn tự phê bình và phê bình trong nội bộ. Thường xuyên phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với Quân đội nhân dân và các cấp, các ngành, đoàn thể quần chúng để thực hiện nhiệm vụ tranh chống phân cách mạng, trấn áp các loại tội phạm và đấu tố nạn xã hội, quản lý, giáo dục các đối tượng lầm lỗi tại địa bàn dân cư, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng, chống cháy, nổ; khắc phục hậu quả thiên tai...

5. Quan hệ hợp tác quốc tế trong sáng, thủy chung, nghĩa tình.

Dưới ánh sáng đường lối đối ngoại của Đảng, trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, lực lượng Công an nhân dân đã xây dựng và phát triển quan hệ hợp tác quốc tế với An ninh, Cảnh sát các nước xã hội chủ nghĩa và thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả đối với cách mạng Lào, Campuchia trong cuộc đấu tranh chống ngoại xâm, giành độc lập dân tộc, xây dựng đất nước, giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng của Khmer đỏ. Ngày nay, lực lượng Công an nhân dân đã và đang triển khai, thực hiện tốt đường lối đối ngoại rộng mở của Đảng, Nhà nước ta, tiếp tục xây dựng, củng cố, phát triển hợp tác với lực lượng An ninh, Cảnh sát các nước trên thế giới nhằm trao đổi tin tức, kinh nghiệm, chuyên gia tiến quan hệ bộ kỹ thuật, hợp tác đào tạo nghiệp vụ công tác bảo vệ an ninh trật tự, góp phần xây dựng tình đoàn kết, hữu nghị giữa các dân tộc, vì mục tiêu hoà bình, ổn định, hợp tác và phát triển thịnh vượng.

- Câu hỏi, bài tập về nhà: Truyền thống Công an nhân dân Việt Nam?